



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผจก. ออนไลน์ เว็บไซต์mthai สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ข่าวช่องone กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ สยามรัฐ ออนไลน์ เว็บไซต์RYT9 เว็บไซต์Thaigov ไทยรัฐ เว็บไซต์M2Fนิวส์ เว็บไซต์ทอล์คนิวส์ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน ร .9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ต .บึงกาฬ อ .เมืองบึงกาฬ จ .บึงกาฬ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยวัดสายตา หน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ รถโมบายสร้างสุข ประเมินความเครียด ให้คำปรึกษาด้านจิตเวช ตรวจรักษาเบื้องต้น และบริการแพทย์แผนไทย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ .ต่างๆ อาทิ รพ .บึงกาฬ รพ .ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ .อุดรธานี และรพ .ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ทั้งนี้ นายกฯ ได้เยี่ยมชมชมบูรณาการสุขภาพจิต เชื่อมโยง สุขใจได้หมายเลข 17 มีคำทำนายว่า กำลังได้รับพลังแห่งธาตุไฟ คือความร้อน ความกระตือรือร้น ความก้าวหน้า ดังนั้นต้องทำอะไรบ้างและอย่าวูวาม</p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว .สธ. กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ และกทม . ระหว่าง 11-24 ธ.ค. 2561 และ 7-20 ม.ค. 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่ สสจ.ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ที่วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก</p> <p>-เสนอข่าว พล .ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม . เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ โดยในส่วนของ กทม . จะให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม ตรวจตา สุขภาพจิต แนะนำและฝึกอาชีพ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ รวม 12 ครั้ง ใน 6 กลุ่มเขตของกทม . เวลา 08.00-16.00 น.</p> <p>-เสนอข่าว ที่อบต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 11 นายสุทธิพงศ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ</p> <p>-เสนอบทความ รัฐบาลมอบของขวัญให้คนไทยในพื้นที่ทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ ด้วยบริการสุขภาพในเดือนธ.ค. 2561 และ ม.ค. 2562</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>รพ.อุดรธานีเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.อุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic) โดยมี นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สมิต ประสันนาการ นพ .สสจ.สกลนคร นพ .ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ .สสจ.อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม โดยสธ.มีนโยบายในการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในการพบแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะในรพศ./รพท. จึงให้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยเฟสที่ 1 จะเริ่มเดือนม .ค. 2562 เฉพาะวันทำการ เวลา 16.00-20.00 น. บริการ ตรวจ 5 แผนก คือ สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ส่วนเฟสที่ 2 เปิดทุกวันเวลาทำการ เวลา 16.00-20.00 น. วันหยุด เวลา 09.00-16.00 น.บริการตรวจเพิ่มอีก 2 คลินิก คือ จักษุวิทยา และทันตกรรม</p>
<p>เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว .สธ. เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล : ไปไม่ตันเดียวกัน โดยปีนี้จัดรวมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พร้อมแถลงข่าว 12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยก้าวไกลสู่โลก ว่า ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (Universal Health Coverage Day :</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์ คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>Workpointnews</p> <p>nationweekend</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์โลกวันนี้</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>Newtv. thaiquote.org</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>สปริงส์นิวส์</p> <p>เว็บไซต์โลกวันนี้</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>UHC Day) โดยปี 2561 องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ประเด็น “รวมพลังเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” สะท้อนผลสำเร็จของประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นวาระระดับโลก องค์การระหว่างประเทศและนานาประเทศต่างให้ความสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็พื้นฐานการพัฒนาและสร้างความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในการประชุมส มัชชาสหประชาชาติประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีการประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเป็นเวทีผลักดันทางการเมืองนำไปสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละประเทศ</p> <p>- นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช . กล่าวว่า การรณรงค์วันหลักประกันสุขภาพถ ้วนหน้าสากลของประเทศไทยในปีนี้ ชูประเด็นขับเคลื่อนการลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของการลงทุนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มทรัพยากร เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าถึงการรักษาและบริการ สาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เป็นการต่อยอดการดำเนินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น</p> <p>ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในเดือนก.ย. 2562 สปสช. ร่วมกับ สธ. และ ก.ต่างประเทศ เตรียมข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ รวมทั้งผลการ ดำเนินงานเชิงประจักษ์ตลอด 16 ปี เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แต่ละประเทศนำไปดำเนินการภายใต้บริบทของตนเอง ขณะเดียวกันจะนำความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยต่อไป</p> <p>- เสนอข่าว ดร.สมชัย จิตสุชน คณะกรรมการในการวิจัยเรื่องการหาแหล่งเงินเพิ่มเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐด้านสาธารณสุข กล่าวในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” ว่า ต้องเพิ่มบฯ ปีละ 40,000 ล้านบาท ซึ่งมี 2 ทางเลือกคือ 1. แหล่งเงินจากภาษี ประกอบด้วย การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและ earmark บางส่วนให้เป็นงบประมาณด้านสาธารณสุข, ภาษีบาปหรือภาษีสรรพสามิต , การขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินมากขึ้น และ 2. แหล่งเงินที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การร่วมจ่ายขณะหรือหลังใช้บริการ โดยอาจจ่าย เป็นจำนวนคงที่ต่อการรับบริการแต่ละครั้ง หรือจ่ายเป็น %ของค่ารักษาแบบ ชันบันได หรือการร่วมจ่ายด้วยความสมัครใจที่คิดแยกตามรายการ เช่น ค่าห้องพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ , การร่วมจ่ายก่อนใช้บริการ เช่น การเก็บเบี้ยประกันภาคบังคับรายปีกับคนไทยทุกคน หรือจัดเก็บภาษีสุขภาพจากผู้ยื่นเสียภาษีทุกคน , แหล่งเงินอื่น เช่น การบริจาค หรือการออกพันธบัตรผลกระทบเชิงสังคม</p> <p>- เสนอข่าว คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประ ธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2544 ประเทศไทยได้ทำโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำเร็จ ได้รับการยอมรับและชื่นชมขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งระดับนานาชาติ ซึ่งไม่เพียงทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ยังพบว่า ตั้งแต่ปี 2545 คริวเรือนที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจากภาวะค่ารักษาพยาบาล ลดลงจาก 4.06% เหลือ 2.09% ในปี 2560 และคริวเรือนที่ยากจนลงเพราะการรักษาพยาบาล ลดลงจาก 1.33% เหลือ 0.29% ในปี 2560 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจึงเป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับและถือว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างพบประชาชน ที่มารอต้อนรับ ที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสรวรค์ ต .บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ว่า เรื่องการรักษาพยาบาล 30 บาทซึ่งประชาชนชอบ แต่รพ.ขาดทุน รัฐบาลจะไม่ยกเลิกเพราะเป็นโครงการที่ทั่วโลกยอมรับ และต้องทำให้ดีขึ้น</p>
<p>หนังสือที่ ปท 0032/พิเศษ</p>	<p>รพ.ลาดหลุมแก้วชี้แจงกรณีไข้เลือดออก</p> <p>- สสจ.ปทุมธานี รายงานผลการสอบสวนกรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโร คไข้เลือดออกที่รพ.ลาดหลุมแก้ว เป็นเพศชาย อายุ 16 ปี น้ำหนัก 97 กก. เริ่มป่วยด้วยไข้หวัดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 เข้ารักษาวันที่ 1 ธ.ค. แพทย์วินิจฉัยทอนซิลอักเสบ ได้รับยาแล้วกลับบ้าน และให้มาติดตามอาการทุกวันเพื่อเฝ้าระวังไข้เลือดออก จากการตรวจเลือดวันที่ 3 และ 4 ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการปวดท้อง หรือถ่ายดำ วันที่ 5 ธ.ค. ผู้ป่วยยังมีไข้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ค่า Plt. 40,000 ให้นอนรพ. และให้สารน้ำ ต่อมาเมื่อเหงื่อออก ตัวเย็น BP 60/40 จึงส่งตัวไปรักษา รพ. ปทุมธานี ไม่พบภาวะเลือดออก ผลตรวจพบเชื้อไข้เลือดออก ให้การดูแลตามแนวทาง ผู้ป่วยชื่อ ก และเสียชีวิตวันที่ 6 ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบ เผ่าระวังค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งนี้ สถานการณ์ผู้ป่วยบางอำเภอยังไม่ลดลง จึงเปิดศูนย์ EOC และประชุมวอร์รูม เพื่อคงมาตรการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก คัดกรอง วินิจฉัย รักษาและส่งต่อ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น สยามรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ innnews</p>	<p>จับคลินิกเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว พล .ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช .สตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมจับกุม นายลี ฮันเชอง อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ เปิดคลินิกเถื่อนรักษาโรคมะเร็ง ึ่งโรคเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินให้ชาวต่างชาติ โดยอ้างตัวเป็นแพทย์แผนจีนเปิดสปาบังหน้า ใช้วิธีการรักษาด้วยการนำสมุนไพรมาวางบนตัวคนไข้แล้วจุดไฟให้ความร้อน คิดค่ารักษาครั้งละ 10,000 บาท พร้อมจำหน่ายยาที่อ้างเป็นสมุนไพรในราคาเม็ดละ 500 บาท จากการตรวจสอบพบเพียงคนไข้ หัวเข็มฉีดยา ยาลูกกลอน และยาสมุนไพรอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก เบื้องต้นแจ้งขอหาประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนโดยไม่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต และจำหน่ายยาโดยไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่งดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน พร้อมด้วยสภาการแพทย์แผนไทย และม.รังสิต ยื่นหนังสือ ถึง นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชา , เพิกถอนการประกาศโฆษณา และไม่รับคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากสารสกัดที่มาจากพืชกัญชา หรือมีส่วนผสมของกัญชา ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เนื่องจาก หากกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติ โดยพบว่าประกาศโฆษณา 6 ฉบับ เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันทั้งหมด</p> <p>ด้าน พลเรือเอก ชชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ระบุว่า หากมีการให้สิทธิบัตรกัญชากับต่างชาติ อาจขัดกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาตรา 3 เรื่องคำจำกัดความเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งจะทำให้ การแพทย์แผนไทยไม่สามารถนำกัญชา มาใช้ในตำรับยาแผนไทยได้ และคนไทยจะเสียประโยชน์ในการรักษา</p> <p>ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช . ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญ ที่จะพิจารณา พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เข้าประชุมหารือเพื่อเสนอข้อคิดเห็นที่ยังไม่ตรงกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ถ้าร่างพ.ร.บ.ออกแล้วจะตัดโอกาสที่ ผู้ป่วยจะปลูก /สกัดหรือซื้อมารักษาตัวเอง ต้องผ่านหน่วยงาน /แพทย์หรือคนที่ระบุไว้เท่านั้น สิ่งที่เรียกร้องคือ ทำให้ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยซึ่งขณะนี้มีการรักษาตัวกันอยู่แล้วได้ประโยชน์เต็มที่ โดยสามารถแบ่งปันข้อมูลการสกัด การปลูกและวิธีการใช้ในโรคต่าง ๆ ซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ สิ่งที่รัฐทำการอำนวยความสะดวกผลประโยชน์ให้บริษัทโดยที่ประชาชนไม่สามารถช่วยตัวเองได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้เงา</p>	<p>คำรักษาพยาบาล รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส . กล่าวถึงการแสดงราคาคำรักษาพยาบาลใน รพ.เอกชนตามประกาศของกรมการค้าภายใน ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เม.ย. 2562 ว่า เรื่องนี้เป็นทางเลือกและ เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค โดยกำหนดให้แสดงคำรักษาพยาบาลในเว็บไซต์ของ รพ. เบื้องต้นครอบคลุม 1,000 รายการ จาก 5,000 รายการ เป็นคำรักษาพยาบาลโรคพื้นฐานที่เกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มวัย หรือโรคที่พบบ่อย เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คำรักษาพยาบาลถือว่าเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องค่อย ๆ ปรับ เพราะการรักษาพยาบาลเป็นการประกอบโรคศิลปะ ไม่มีกำหนดการรักษาที่ชัดเจนในแต่ละโรค ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและความชำนาญของแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ โดย อ .ธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการ กล่าวว่า คำรักษาพยาบาลที่แพงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเขavnอยู่บนเส้นด้าย เพราะไทยเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุ ที่ผ่านม ก.พาณิชย์พยายามทำให้ค่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยาและการรักษาพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม แต่เป็นไปได้ยาก ทำให้เพียง ขอความร่วมมือรพ.เอกชนให้ประกาศราคา ยา และค่ารักษาพยาบาลในเว็บไซต์ ของรพ. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการตรวจสอบราคาก่อนไปใช้บริการ ดังนั้น สิ่งที่รัฐควรจะทำคือ เพิ่มสถานพยาบาลของราชการให้มากขึ้น ยกกระดับสถานอนามัย ให้เป็นรพ.ที่มีแพทย์ ประจำทุกวัน
ไทยรัฐ	<p>ปฏิบัติการจับยาทรามาดอล</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.ส.ตม. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ ออย. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. ชุดปฏิบัติการที่ 16 หลังร่วม "ปฏิบัติการทรามาดอล" จับสถานที่ผลิตยาดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้าน นพ.ธเรศ เผยว่า ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ ออย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะผนึกกำลังร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง</p>
ไทยโพสต์, INN, Newtv สยามรัฐเนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์มติชน ผวก.ออนไลน์ บางกอกบิซนิวส์ เว็บไซต์เชียงใหม่ข่าว Workpointnews เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์สยามรัฐ ช่อง ThaiPBS เว็บไซต์ข่าวสด	<p>ข่าวเท็จยาพาราเซตามีนเป็นไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่า ยาพาราเซตามีนชื่อ P/500 มีไวรัสแมคซูโปเป็นเพื่อน ว่า ไม่เป็นความจริง ขอความร่วมมือประชาชนอย่าส่งต่อข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ยาที่ผลิตในประเทศไทย ออย.มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) หากพบการปนเปื้อนของสารอันตราย จะเรียกเก็บยาคืน และแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบทันที ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อข้อมูลสุขภาพในโลกออนไลน์ ทาง APPLICATION ออย. เช็ก ชัวร์ แชร์ หรือ LINE : FDATHAI หรือ ทางเว็บไซต์ ORYOR.COM</p>
มติชน ไทยรัฐ ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ บางกอกบิซนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ประชาไท เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>พยากรณ์โรค 2562</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 1) กลุ่มโรคติดต่อ 3 โรค คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไขเลือดออก 2) กลุ่มที่เป็นภัยสุขภาพ คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ภาวะฝุ่นควันทางภาคเหนือและใน กทม.ที่มีการก่อสร้าง อาจพบฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดสามารถป้องกันได้</p> <p>ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เป็นโรคระบาดตามฤดูกาลและมีรูปแบบการระบาดที่ชัดเจน จึงไม่สามารถพยากรณ์เป็นตัวเลขได้ แต่ที่คาดการณ์ได้ คือ ในปี 2562 การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจะลดลงแน่นอน</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>มาตรการชวยหาปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการชวยหาปลอดบุหรี่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน โดยเฉพาะบริเวณชายหาดที่มีแนวโน้มจะถูกทำลายจากการสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่ นำร่องใน 24 หาด 15 จังหวัดเมื่อปลายปี 2560 ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาดจากการสูบบุหรี่ ส่วนกรมควบคุมโรค จะดำเนินมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะปลอดบุหรี่ในส่วนขอพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับชายหาด เช่น ร้านอาหาร รัยขายของฝาก ของที่ระลึก สวนสาธารณะ โดยกำหนดในประกาศ ก. สาธารณสุขฉบับใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับวันที่ 3 ก.พ. 2562 ผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว ต้องถูกเปรียบเทียบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และพร้อมสนับสนุนให้ทุกชายหาดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ต่อไป
<p>ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชน M2F Workpoint ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ เดลินิวส์ มติชนออนไลน์</p>	<p>เตือนกินแมลงสาบ</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กหอมแล็บแพนด้า โพสต์ให้ข้อมูล กรณีมีบริษัทหนึ่งของประเทศจีนเพาะพันธุ์แมลงสาบ อ้างว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์ นำมาผสมเป็นยาแก้หวัด ยาแก้ปวดท้อง และกำลังเตรียมผลิตเป็นยาเม็ดลดน้ำหนัก และยารักษาผมร่วง โดยระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย เคยวิจัยพบแมลงสาบบางชนิดให้โปรตีนสูง แต่ไม่ได้เหมาะกับการกินเพื่อลดน้ำหนัก หากอยากผอมต้องคุมอาหารและออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว นายปิติ มงคลกลางกูร นักกีฏวิทยา สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีบริษัทในจีนนำแมลงสาบมาผลิตเป็นยาลดความอ้วน แก่ผมร่วง ว่า การนำแมลงสาบมากินเพื่อรักษาอาการผมร่วง เชื่อว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผมร่วงเป็นเรื่องของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนการลดความอ้วน อาจทำได้คล้ายกับการบริโภคแมลงเพื่อนำโปรตีนในแมลงมาทดแทน แต่การบริโภคแมลงสาบบ้าน เสี่ยงได้รั บัณฑิตรายจากเชื้อโรคนานาชนิด ไม่ควรทำอย่างยิ่ง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการ จัดสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนสร้างกระแสให้สังคมตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งนี้ กรมฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองในการพัฒนาสมอง ระบบประสาท โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือสมุดสีชมพู เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์ ต่อเนื่องไปจนถึงเข้าโรงเรียน โดยไทยเริ่มใช้สมุดสีชมพูมาตั้งแต่ปี 2528 และปรับปรุงทุก 3 ปี</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p>	<p>มะเร็งผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนัง บางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า มะเร็งผิวหนังหากปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ ทำให้การรักษายุ่งยากเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ประชาชนสามารถค้นหาหามะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นด้วยการสังเกต 6 สัญญาณอันตราย คือ 1.มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วหรือขยายขนาดอย่างรวดเร็ว 2.ก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้นหรือมีเลือดออกได้ง่าย 3.แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือมีแผลเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแผลเป็น หรือบริเวณแผลไฟไหม้ เดิม 4.รอยโรคบริเวณแผลเดิมมีสีดำหรือน้ำตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจน และมีแผลเกิดขึ้น 5.ไฟมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือสีเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาล ดำไม่สม่ำเสมอ มีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกง่าย โดยเฉพาะบริเวณมือ เท้า และเล็บ และ 6.พบผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นนูนขึ้นมา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยนิวส์</p>	<p>โครงการเมืองสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ที่ จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 13 จังหวัดนำร่องที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผวจ.อุทัยธานี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพรที่ผ่านมา พร้อมนำคณะไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่บ้านหนามเข้ หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ เพื่อดูพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร</p>
<p>มติชน</p>	<p>ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน</p> <p>-เสนอบทความ สสส. ร่วมกับ 6 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อช่วยเหลือดูแลให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>ดร.นิพนธ์ รัตนะรัต ผอ.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ . กล่าวว่ จากการวิจัยพบว่า ระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ได้สรุปข้อเสนอใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การพัฒนาาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ 6 ประเด็น คือ 1.ควรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลคนไร้บ้านกลางทางโทรศัพท์ ในรูปแบบฮอตไลน์หรือคอลเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 2.ควรจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการคนไร้บ้านกลาง 3.ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคนไร้บ้านกลาง 4.ควรจัดทำแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างรพ.ทั่วไปของรัฐที่รักษาโรคทางกาย กับรพ.จิตเวช เพื่อประสานงานร่วมกันในการส่งตัวและการรับตัวผู้ป่วยไร้บ้านเข้ารับการรักษาพยาบาล 5.ควรกำหนดให้มีการประชุมให้ความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ 6.ควรมีการพัฒนาาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สธ .ยินดีและสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาพบว่าหลังจากรพ.จิตเวชให้การดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นจนอาการดีขึ้นหรือหายเป็นปกติ แล้ว ไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยออกจากรพ.ได้ เพราะไม่มีที่อยู่หรือไม่มีคนรับไปดูแลต่อ แต่หลังจากนี้ ผู้ป่วยที่รักษาหายหน่วยงานในสังกัด พม .จะรับไปดูแลต่อ ทั้งให้ที่อยู่อาศัย ฝึกอาชีพ หากรายได้มีอาการป่วยซ้ำจะถูกส่งตัวกลับเข้าไปรักษาในรพ .ต่อ และหากใครออกไปใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน จะมีตำรวจและเครือข่ายประชาชนคอยเป็นหูเป็นตาให้ ถือเป็นโครงการความร่วมมือแรกของโลก ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านอย่างครบวงจร และจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สวช. เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ไทยมีกลไกสำคัญช่วยการบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศมีความเป็นเอกภาพ ต่อเนื่อง และบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและเกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี สารสำคัญของกฎหมาย คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนา ผลิตทั้งวัคซีนคนและสัตว์ การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้ สวช. เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงานและทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนทั้งแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากต่อ ครม. นอกจากนี้ ยังให้ สวช.ตั้งบริษัทลูกมาดำเนินการหรือลงทุนร่วมในกิจการด้านวัคซีนได้อีกด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โรคไม่ติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเตรียมขอเสนอแนะนโยบายสาธารณะ 4 วาระ ได้แก่ แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง อี-สปอร์ต และบริการทันตกรรม ป้องกันโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทยในสังคมยุค 4.0</p>
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>ภาษีความเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ต้องล้างไตเพิ่มขึ้นทุกปี คนไทยกินเกลือสูงถึง 4,351 มก./วัน หรือมากกว่า 2 เท่าของความต้องการของร่างกาย ที่ผ่านมามีมาตรการรณรงค์ให้คนไทยลดบริโภคเค็ม แต่ยังไม่ได้ผล จึงขอเสนอแนะนโยบายเก็บภาษีความเค็ม เริ่มจากสินค้าประเภทเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไฉ้ก ขนมหกกรอบ เนื่องจากมีปริมาณโซเดียมสูงมาก โดยใช้รูปแบบเดียวกับการเก็บภาษีความหวาน คือมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว หากผู้ประกอบการไม่สามารถลดได้จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในทันที</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ผลสำรวจครอบครัวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 มีการเสวนา “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัว สุขภาวะได้อย่างไร” โดยศ.ดร. รุจา ภูไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า จากการดำเนินการโครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ ระหว่างเดือน พ.ย. 2560 - มี.ค. 2561 ด้วยการสำรวจครอบครัวไทยเชิงปริมาณ 6,000 ครอบครัว คะแนนเต็ม 8 คะแนน พบว่า ครอบครัวอยู่ดีมีสุขโดยรวม 7.72 คะแนน ภาคใต้สูงสุด 7.89 คะแนน รองลงมาเป็น ภาคเหนือและภาคกลาง 7.73 คะแนน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.71 คะแนน และต่ำที่สุด กทม. 7.55 คะแนน โดยครอบครัวอยู่ดีมีสุขในด้านเศรษฐกิจต่ำที่สุด และด้านการดูแล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพสูงที่สุด
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก thestandard.co เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวอิศรา	สารตกค้างในอาหารกลางวันนักเรียน -เสนอข่าว นายมารุต จาติเกตุ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้ศึกษาวิจัยตามโครงการการจัดการสารเคมีในระดับท้องถิ่น และการส่งเสริมการบริโภคอาหารกลางวันปลอดภัยใน 55 โรงเรียน จาก 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ปทุมธานี สกลนคร และพังงา ระหว่าง ก .ค. 2560 - ต.ค. 2561 ผลจากการตรวจหาสารตกค้างในอาหารกลางวันโรงเรียนในผักที่โรงเรียนใช้มากที่สุดและบ่อยที่สุด 5 ชนิด 4 ภาค พบว่า เด็กทุกภาคกินผักเหมือนกันเกือบทุกชนิด เช่น แครอท กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง คื่นช่าย มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเทศ ได้ตรวจสารเคมีตกค้าง 2 กลุ่ม คือ ออร์กาโนฟอสเฟต และพียอร์ธัม พบว่า มีการใช้สารฆ่าแมลงกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟตมากในผักกับผลไม้ โดยผักที่ส่งตรวจ 5 ชนิด พบเกือบ 100% โดยสารที่พบมากที่สุด คือ คลอร์ไพริฟอส และจากการตรวจปัสสาวะทั้งนักเรียนและ ครู 436 ตัวอย่าง พบออร์กาโนฟอสเฟตตกค้างในปัสสาวะถึง 99% ของตัวอย่าง จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อ ศธ. เกี่ยวกับนโยบายอาหารกลางวันโรงเรียนปลอดภัย
เดลินิวส์	ความร่วมมือรักษาโรคหลอดเลือดสมอง -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี และมีอีก 10 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย สธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล บริษัท ชิสโก้ ชิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู สฟจ . บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างทันที่ โดยมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งกทม. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในด้านการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วย สามารถติดต่อเพื่อรับบริการได้ที่ โทร. 1169 หรือ 0-2419-8888
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์: ASEAN Insight	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในอาเซียน -เสนอบทความ ว่า จาก รายงานขององค์การยูนิเซฟระบุว่า แม่ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากยังไม่ทราบถึงคุณค่าของน้ำนมแม่ที่เด็กแรกเกิดควรได้รับ จึงเลือกที่จะให้นมผงแทน ส่งผลให้เด็กแรกเกิดจำนวนมากไม่ได้รับน้ำนมแม่อย่างเพียงพอ กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร จึงได้ออกคู่มือฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับทักษะในการดูแลเด็กแรกเกิด เพื่อนำมาปรับใช้ในภูมิภาคอาเซียน โดยคู่มือฉบับนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่เกิดขึ้นในช่วงการให้นม รวมถึงคุณประโยชน์ของน้ำนม ให้ผู้เป็นแม่ สมาชิกในครอบครัว และภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบต่อไป
โพสต์ทูเดย์	การออกกำลังกาย -เสนอสรุปข่าว ข้อเสนอแนะด้านสุขภาพของอเมริกา (Physical Activity Guidelines) ฉบับใหม่ แนะนำให้ประชาชนออกกำลังกายสัปดาห์ละ 75 นาที เล่นโยคะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ร่วมกับการสร้างกล้ามเนื้อ โดยแนะนำให้เคลื่อนไหวให้มาก นิ่งให้น้อย โดยไม่ต้องกังวลว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นประเภทอะไรและต้องทำนานขนาดไหน นอกจากนี้ มีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์เดอะ แลนเซต ฉบับเฉพาะด้านจิตเวชศาสตร์ ระบุว่า การทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายสัปดาห์ละ 2-6 ชั่วโมง เช่น การ เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ และการทำงานบ้าน จะช่วยบำบัดสุขภาพจิต ทำให้จิตใจแจ่มใส คลายเครียดและความกังวลได้



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch